



รายงานผลการดำเนินการตาม แผนป้องกันกาณ์ทุจจริต

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

เพื่อสขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน
(WELL-BEING FOR ALL)

UNIVERSITY OF PHAYAO HOSPITAL

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	รายงานการทุจริต	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
งานบริหารทั่วไป	- การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ	- ไม่มี -	1 x 1 = 1 (น้อยมาก)	ปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัยพะเยา	1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อด้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต กำหนดการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
	- ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านงานบริหารทั่วไป	- ไม่มี -	1 x 1 = 1 (น้อยมาก)	ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	
งานการเงินและบัญชี	- การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ	- ไม่มี -	1 x 1 = 1 (น้อยมาก)	ปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัยพะเยา	2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดภัยจากการทุจริต เช่น ผู้อำนวยการและผู้บริหารทุกระดับของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แสดง
	- การนำส่งเงินรายได้ของหน่วยงาน	- ไม่มี -	1 x 1 = 1 (น้อยมาก)	ปฏิบัติตามขั้นตอนการนำส่งรายได้ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	
	- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	- ไม่มี -	1 x 1 = 1 (น้อยมาก)	ยึดระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	
งานแผนและพัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	1 x 2 = 2 (น้อยมาก)	ยึดตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนด	ผู้ช่วยราชการและผู้บริหารทุกระดับของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แสดง
	- การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ไม่มี -	1 x 2 = 2 (น้อยมาก)	ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	

งานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรม ทางการแพทย์	- การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ	- ไม่มี -	1 × 1 = 1 (น้อยมาก)	ปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการของมหาวิทยาลัยพะเยา	เจตจำนงการบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการ บริหารงานให้สำเร็จอย่างมีธรรมาภิบาล 3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ ขานรับนโยบาย “งดรับของขวัญใน เทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส” (No Gift Policy) 3. ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พะเยา ได้กำชับให้แต่ละงานมีการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา และ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้อง กักรูปการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
	- การเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ไม่มี -	1 × 2 = 2 (น้อยมาก)	ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	
	- การปรับเปลี่ยนการ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง	- ไม่มี -	1 × 1 = 1 (น้อยมาก)	ปฏิบัติตามขั้นตอนการประมาณราคาของ มหาวิทยาลัยพะเยา	